



**TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**35**  
*Năm*

**XÂY DỰNG  
& PHÁT TRIỂN**



*Hà Nội, ngày 23 - 24/8/2017*

# TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

## 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Hội KHKT Xây dựng Việt Nam đã được thành lập theo quyết định số 145/BT ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng. Tổng Hội XĐVN được chuyển đổi từ Hội KHKT Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 87/2003/QĐ-BNV ngày 23/12/2003 của Bộ Nội vụ.

Tổng Hội XĐVN là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên hội đồng điều phối các kỹ sư xây dựng châu Á.

Tổng Hội XĐVN là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội Chuyên ngành về xây dựng, Hội Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể, Chi hội và một số hội viên là công dân Việt Nam là chuyên gia về xây dựng.

*Mục đích của Tổng Hội là tập hợp cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với quy định của pháp luật.*

Trong 35 năm qua, Tổng Hội không ngừng lớn mạnh phát triển. Cho tới nay, Tổng Hội XĐVN bao gồm 12 Hội chuyên ngành trung ương; 45 Hội Xây dựng tỉnh, thành phố; 12 tổ chức KHCB trực thuộc; trên 50 hội viên tập thể và Chi Hội trực thuộc với hàng vạn hội viên, trong đó 95% có trình độ đại học và trên đại học.

Tổng Hội XĐVN là cơ quan sáng lập và Thường trực của Giải thưởng Loa thành, đây là Giải thưởng hàng năm cho cuộc thi “Đề án tốt nghiệp đại học ngành Kiến trúc - Xây dựng toàn quốc”, kể từ năm 1988 cho tới nay đã được 29 năm.

**Trong 35 năm qua Tổng Hội XĐVN đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong các mặt hoạt động:**

### **1. Tổng Hội XĐVN đã tích cực tham gia công tác tư vấn phản biện**

Tư vấn phản biện giám định xã hội là một trong những công tác được Tổng Hội và các Hội thành viên rất coi trọng. Tổng Hội đã thực hiện tốt chức năng này theo Điều lệ và Nghị định 45/CP của Chính phủ, Quyết định 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Hội và các Hội thành viên đã tập hợp nhiều chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực xây dựng, tham gia phản biện nhiều dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy của Nhà nước, như: Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đất đai,... Tổng Hội XĐVN đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan của Nhà nước, có chương trình phối hợp công tác hàng năm với Bộ Xây dựng, và các hoạt động với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thông qua các tham luận trong nhiều hội thảo, phản biện các chương trình đề án xây dựng. Những ý kiến đầy tâm huyết, khách quan có luận cứ khoa học và chất lượng đã có tác dụng tích cực cho cơ quan chủ trì dự án và các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp thu sử dụng.

Tổng Hội XĐVN đã chủ động phản biện nhiều vấn đề có tính thời sự. Điển hình như đã tổ chức hội thảo “*Chống thất thoát trong đầu tư xây dựng Nhìn từ nhiều phía*”. Tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thông qua sử dụng làm tài liệu gửi tới các đoàn đại biểu Quốc Hội. Những kiến nghị liên quan đến biện pháp chống lãng phí thất thoát được các đại biểu Quốc Hội, các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, xem xét. Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã được mời tham gia hai đoàn giám sát của UB Thường vụ Quốc Hội về “*Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư XD CB sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, Ngành, địa phương từ năm 2005~2007*”; Đóng góp nhiều kiến nghị thiết thực thông qua Hội thảo về sân golf; Quản lý đấu thầu liên quan đến nhà thầu và người lao động nước ngoài. Đóng góp ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được gửi tới các Đoàn đại biểu Quốc Hội, các cơ quan hữu quan và được đánh giá cao. Tổng Hội đã phản biện theo yêu cầu của



UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội về *Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh*. Những kiến nghị đã được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc Hội chấp nhận đưa vào bản thẩm tra trình Quốc Hội.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều vấn đề về xây dựng của xã hội đã được các đồng chí lãnh đạo Tổng Hội, các Hội chuyên ngành phát biểu trực tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng để việc thực hiện chức năng tư vấn phản biện của tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính khách quan, khoa học được dư luận xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm.

## **2. Tổng Hội XDVN đã tích cực tham gia các hoạt động về NCKH, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường.**

Công tác tổ chức hoạt động khoa học công nghệ luôn được Tổng Hội và các Hội chuyên ngành coi trọng và đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều đề tài NCKH đã được triển khai và nghiệm thu. Các Hội thành viên đã thông qua các kênh của các Bộ, Ngành, Sở có liên quan để đăng ký và triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học

Tổng Hội XDVN đã chủ trì triển khai nhiều đề tài NCKH có tính thời sự, như các đề tài: “*Nghiên cứu đánh giá mức độ thất thoát trong các dự án đầu tư xây dựng và những giải pháp ngăn ngừa khắc phục*”, “*Các chế tài hạn chế, phòng ngừa chống thất thoát trong đầu tư xây dựng*”, “*Phát triển đô thị bền vững thông qua chính sách đất đô thị*”, đề tài “*Cơ sở khoa học xây dựng mô hình xã hội hoá dịch vụ công cộng đô thị*”, dự án “*Điều tra khảo sát sự phát triển đô thị của các khu vực ngoại thị với mối liên hệ các khu vực nội thị và đề xuất các giải pháp khắc phục*”, “*Sự cố công trình - Thực trạng và giải pháp*”; “*Nghiên cứu kết cấu đập dâng nước sông mùa kiệt dạng cửa van phục vụ tưới chủ động ở vùng đồng bằng Bắc Bộ*”; “*Đánh giá các giải pháp công trình đảm bảo nguồn nước mùa khô cho hạ du sông Hồng*”,... Các Hội chuyên ngành và các tổ chức KHCN của Tổng Hội đã triển khai nhiều đề tài NCKH và xây dựng tiêu chuẩn ngành. Nhiều Hội triển khai nhiều đề tài thiết thực đóng góp cho ngành xây dựng, như: Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, Hội VLXD Việt Nam,... tạo được nguồn thu cho hoạt động của Hội chuyên ngành.

Hàng năm Tổng Hội XDVN tổ chức Hội thảo thường niên với chủ đề có tính thời sự. Các kết luận và kiến nghị của hội thảo đã được gửi tới các cơ quan hữu quan. Nhiều vấn đề đã được các cơ quan quản lý xem xét đưa vào quy định.

Hội thảo khoa học là một hoạt động thường xuyên của các Hội chuyên ngành. Nhiều Hội chuyên ngành đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo theo chuyên ngành của mình. Điểm nổi bật là Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam đã đăng cai tổ chức *Hội nghị thường niên lần thứ 78 của ủy Hội Đập lớn Thế giới (5/2010)*; Hội Bê tông Việt Nam đã đăng cai tổ chức *Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 của Liên đoàn Bê tông châu Á (ACF 2016)* với chủ đề “*Bê tông bền vững cho hiện tại và tương lai*” tại Hà Nội. Đây là sự kiện lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Đông Nam Á (11/2016).

Tổng Hội và các Hội thành viên coi trọng công tác sinh hoạt học thuật, truyền bá kiến thức về khoa học công nghệ, giới thiệu những tiến bộ mới về khoa học công nghệ xây dựng trên thế giới, thông qua các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, các cuộc tọa đàm, triển lãm, hội nghị, các lớp đào tạo và tham gia hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, giám sát thi công,...

Nhiều Hội chuyên ngành và Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã làm tốt công tác đào tạo tập huấn, đã phối hợp với các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước. Nhiều Hội Xây dựng tỉnh, thành phố đã phối hợp tổ chức các lớp: Kỹ sư tư vấn giám sát thi công; Kỹ sư định giá xây dựng, đấu thầu, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trình và tham gia các Hội đồng xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề.

## **3. Tổng Hội XDVN đã tích cực hoạt động trong công tác thông tin và phổ biến kiến thức.**

### **Công tác thông tin**

Trong những năm qua, công tác thông tin đã được đẩy mạnh. Trang Website của Tổng Hội XDVN đã hình thành luôn được nâng cấp và có chất lượng. Tạp chí *Người Xây dựng* đã ra đều đặn và được phổ biến tới các Hội thành viên và các hội viên. Cho đến nay trong toàn hệ thống của Tổng Hội đã có 13 tạp chí và bản tin, 11 trang website. Đặc biệt Tổng Hội XDVN luôn coi trọng sự hợp tác của các cơ quan thông tin



truyền thông, để phát biểu các chính kiến, kiến nghị mang tính khách quan và khoa học định hướng đúng cho dư luận.

### ***Công tác phổ biến kiến thức***

Hội là một đầu mối tích cực trong việc đưa những tiến bộ KHKT vào sản xuất, đó là nhờ mạng lưới thông tin tốt và nhờ sự tập hợp đông đảo của lực lượng cán bộ KHKT có trình độ cao của nhiều chuyên ngành khác nhau. Hội đã tổ chức bồi dưỡng chuyên gia trẻ nhằm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ trẻ có tài năng

Hội coi trọng công tác sinh hoạt học thuật. Trong thời gian qua, từ cơ sở đến TW Hội đã tổ chức các buổi phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ về các chuyên đề mà Hội và các hội viên quan tâm, giới thiệu những tiến bộ mới trong khoa học công nghệ xây dựng trên thế giới. Hoạt động câu lạc bộ chuyên gia đã thu hút hàng ngàn hội viên tham gia. Nhiều chính sách, chế độ mới có liên quan và các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới nhanh chóng được phổ biến tới hàng vạn hội viên trong cả nước.

### ***Tuyển chọn các công trình chất lượng tiêu biểu***

Để động viên khích lệ các đơn vị thiết kế, xây dựng trong ngành xây dựng (công nghiệp, dân dụng, giao thông và thủy lợi) nâng cao chất lượng thiết kế và thi công, Hội XDVN phối hợp với các Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học - Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tuyển chọn các công trình xây dựng chất lượng cao tiêu biểu, xét tuyển hàng năm và 5 năm. Nhờ có phong trào này có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng các công trình.

### ***4. Tổng Hội XDVN đã tích cực đẩy mạnh hoạt động trong công tác hợp tác trong và ngoài nước.***

Sự kiện nổi bật trong công tác đối ngoại là Tổng Hội đã chủ trì tổ chức Hội nghị ủy ban Điều hành lần thứ 17 (ECM 17) của Hội đồng phối hợp kỹ thuật xây dựng châu Á (ACECC) mà Tổng Hội XDVN là thành viên tại Hà Nội với đại biểu của 12 nước tới dự. Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Hội đã phối hợp tổ chức tọa đàm về *Hài hòa các tiêu chuẩn xây dựng* và hội nghị bàn tròn quốc tế về *Xây dựng cơ sở hạ tầng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính Kinh nghiệm từ các nước thành viên ACECC (4/2009)*.

Tổng Hội đã cử đại diện tham dự nhiều kỳ Hội nghị Kỹ thuật xây dựng khu vực châu Á và các Hội nghị Kỹ thuật do Hội đồng Phối hợp kỹ thuật xây dựng châu Á tổ chức. Tổng Hội đã triển khai hoạt động song phương với các Hội Xây dựng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,... để tranh thủ học tập và tạo sự hiểu biết lẫn nhau,...

### ***Kính thưa các vị đại biểu.***

Với những nỗ lực và thành tựu trong 35 năm hoạt động, Tổng Hội XDVN đã được Nhà nước tặng thưởng *1 Huân chương Lao động Hạng Hai, 1 Huân chương Lao động Hạng Nhất, 2 lần Huân chương Độc lập Hạng Ba*.

Kết quả trên trước hết do sự lãnh đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, của Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên BCH các cấp từ trung ương đến địa phương, là sự nhiệt tình đóng góp công sức của các Hội thành viên, của đông đảo hội viên của toàn Tổng Hội. Kết quả đó cũng là sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Xây dựng, của các Bộ, Ngành, các ủy ban của Quốc Hội, của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sự chỉ đạo và giúp đỡ của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự hợp tác có hiệu quả của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN, xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan TW, địa phương lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN xin được cảm ơn tất cả các Hội thành viên, các hội viên tập thể và hội viên cá nhân đã tích cực hoạt động, đóng góp vào sự trưởng thành của Tổng Hội suốt 35 năm qua.

Xin cảm ơn các quý vị đã dành thời gian đến dự buổi lễ hôm nay.

Xin chân thành cảm ơn.